

# NEWS-LETTER



Tuần cuối tháng Mười Một là thời điểm Nguyễn Siêu đón nhận liên tiếp các giải thưởng của học sinh và giáo viên, nhân viên trong học tập, rèn luyện và phát triển các kỹ năng công nghệ thông tin, STEM, nghệ thuật...

## ĐÓN NHẬN DANH HIỆU “HỌC SINH 3 TỐT” CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023



Trường Nguyễn Siêu vinh dự có 4 học sinh nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố năm học 2022-2023 và được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội. Chúc mừng các gương mặt tiêu biểu của chúng ta: Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (11AE1), Nguyễn Đàm Xuân Nguyên (11AS2), Trịnh Tuấn Minh (11AS2) và Nguyễn Mỹ Anh (12A2).

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

## BỘI THU TẠI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CỦA HỌC SINH VÀ NGÀY HỘI CNTT & STEM CỤM THANH XUÂN – CẦU GIẤY

Tại Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy vừa qua, trường Nguyễn Siêu đã giành 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các hạng mục Kỹ năng CNTT, Bài giảng điện tử E-Learning và trưng bày sản phẩm của giáo viên, nhân viên và 1 giải Nhì, 1 giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học.



XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

## TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP - TRẢI NGHIỆM

Cũng trong tuần qua, hàng loạt hoạt động học tập - trải nghiệm đã được tổ chức cho các con từ lứa tuổi mầm non đến Trung học cơ sở, giúp các con hòa mình với thiên nhiên, tiếp cận thực tế cuộc sống và có thêm nhiều kỹ năng mới để ứng dụng công nghệ, khoa học vào bài học.

### MỘT SÁNG HÒA MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN CỦA NHỮNG CHÚ CÁNH CAM MẦM NON LADYBIRD



Sáng 24/11, những chú cánh cam mầm non Ladybird đã tham gia buổi dã ngoại Forest School với nhiều hoạt động tương tác thú vị trong không gian thiên nhiên mát mẻ, trong lành. Các con được khám phá cây cỏ, hoa lá, nghe những câu chuyện của tự nhiên và chơi các trò chơi vận động đầy hứng khởi.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY



### KHỐI 7 KHÁM PHÁ MẢNH RỪNG CỦA NGÕ THỦ ĐỒ

Toàn bộ học sinh khối 7 đã ghé thăm Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam trong khuôn khổ chương trình trải nghiệm liên môn Khoa học tự nhiên – Lịch sử - Địa lí. Chuyến đi rừng ngay tại cửa ngõ Thủ đô đã để lại cho các con rất nhiều ấn tượng và kiến thức mới mẻ. Hiệu quả của chuyến trải nghiệm được đánh giá bằng phiếu học tập, nơi các con thể hiện năng lực tìm kiếm, tiếp nhận, xử lý thông tin đa dạng về các loài động thực vật với vòng đời, đặc điểm sinh học, địa bàn cư trú, lịch sử phát triển... của chúng.



XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

### XÂY NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC VỚI HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG THÔNG MINH



Theo đuổi triết lý giáo dục siêu hiệu quả, dạy học phát triển tư duy HPL, liên môn Tin học – Công nghệ đã tổ chức cho toàn bộ học sinh khối 8 và hai lớp 9AE1, 9AE2 học lí thuyết và thực hành tại Khoa Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Sư phạm Hà Nội) để các con được trau dồi kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, làm quen với các loại cảm biến, mạch điện tử và phần nào đó, đóng vai một kiến trúc sư, một nhà thi công trong việc đọc bản vẽ thiết kế nhà.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

## SẮC HỒNG NGẬP TRÀN, NS-ER NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG



Với chủ đề "Be.You.Nique", các bạn NS-ers sôi nổi, hăng say, tự tin thể hiện bản thân với những phụ kiện màu hồng vô cùng sáng tạo để truyền tải những thông điệp ý nghĩa về phản đối bạo lực học đường, bảo vệ những nét riêng, sáng tạo và độc đáo của mỗi cá nhân.



XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

## UPCOMING ▶

Trong tháng 12, trường sẽ tổ chức Nguyen Sieu Empathy Day với chủ đề "Merry Christmas, Merry Empathy". Đây là sự kiện trao quyền lớn nhất trong năm, nơi các câu lạc bộ học sinh tự quản được tự chủ dẫn dắt các hoạt động. Đây cũng là ngày hội đa văn hóa khuyến khích học sinh và những người tham gia sử dụng tiếng Anh.



## MÓN QUÀ BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM



Đúng vào chương trình Nguyễn Siêu kỉ niệm ngày 20/11 năm nay, một video clip ngắn đã được lan tỏa với nhân vật chính là các giáo viên truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, học trò bởi lòng yêu nghề, ý tưởng sáng tạo đổi mới, sự thủy chung son sắt với mái trường...

Clip cũng mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc bất ngờ, thú vị và cảm động khi các giáo viên Nguyễn Siêu cùng gặp gỡ, nói những lời trân trọng, tâm huyết về nhau và về mục tiêu ngày càng hoàn thiện bản thân để mang lại những giá trị tuyệt vời nhất cho học sinh.